



คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ที่ ๑๖๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้มอบหมายให้คณะครูปฏิบัติการสอนตามตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีการส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนในเวลาที่กำหนด (ในหน้าที่ ๒)

ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ค่าตอบแทนของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ค่าตอบแทนของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ดังกล่าว ประกอบด้วย

๑.๑ นายสมพงษ์	พนมชัย	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายชุมพล	คำเทียน	กรรมการ
๑.๓ นายอนุภาพ	ทับศิริวัฒน์	กรรมการ
๑.๔ นายฐิติ	ชันธวิธิพร	กรรมการ
๑.๕ นายบรรเจิด	คุ้มมณี	กรรมการและเลขานุการ
๑.๖ นายสมพงษ์	วงษ์วิไล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน มีหน้าที่ตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนของคณะครูแต่ละแผนกวิชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ค่าตอบแทนของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อนำเสนอต่อวิทยาลัยฯ ให้เบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนตามกำหนดเวลา ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจำแผนกวิชา	วันเวลาที่ส่งและตรวจสอบใบเบิก ค่าสอนเกินภาระงานสอน	สถานที่ส่งและ ตรวจสอบ
แผนกวิชาช่างยนต์		
๑. นายธนาศักดิ์ กุ้สุจรีต ประธานกรรมการ	รายละเอียดแสดงไว้ หน้าที่ ๒	ห้องงานพัฒนา หลักสูตรการเรียน การสอน
๒. นายอาภรณ์ เสลาฤทธิ์ กรรมการ		
๓. นายอนุพงษ์ ชำนาญกิจ กรรมการและเลขานุการ		

คณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจำแผนกวิชา	วันเวลาที่ส่งและตรวจสอบใบเบิก ค่าสอนเกินภาระงานสอน	สถานที่ส่งและ ตรวจสอบ
<p align="center">แผนกวิชาช่างกลโรงงาน, เขียนแบบเครื่องกล</p> <p>๑. นายณรงค์ศักดิ์ บุญช่วย ประธานกรรมการ ๒. นายชาติรี ศรีวิเชียร กรรมการ ๓. นางสาวนิตาชล จันทร์ทอง กรรมการและเลขานุการ</p>	<p align="center">งวดที่ ๑</p> <p align="center">สัปดาห์ที่ ๑ - ๔</p> <p align="center">ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. - ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔</p> <p align="center">ส่งและตรวจสอบ</p> <p align="center">ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔</p> <p align="center">งวดที่ ๒</p> <p align="center">สัปดาห์ที่ ๕ - ๘</p> <p align="center">ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔</p> <p align="center">ส่งและตรวจสอบ</p> <p align="center">ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕</p> <p align="center">งวดที่ ๓</p> <p align="center">สัปดาห์ที่ ๑๐ - ๑๓</p> <p align="center">ระหว่างวันที่ ๓ ม.ค. - ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕</p> <p align="center">ส่งและตรวจสอบ</p> <p align="center">ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕</p> <p align="center">งวดที่ ๔</p> <p align="center">สัปดาห์ที่ ๑๔ - ๑๗</p> <p align="center">ระหว่างวันที่ ๓๑ ม.ค. - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕</p> <p align="center">ส่งและตรวจสอบ</p> <p align="center">ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕</p>	<p align="center">ห้องงานพัฒนา หลักสูตรการเรียน การสอน</p>
<p align="center">แผนกวิชาเทคนิคการผลิต</p> <p>๑. นายวิจิตร ชัยมงคลมณี ประธานกรรมการ ๒. นายมรุต บุญเชิด กรรมการ ๓. นายพิรพงศ์ ลากสมิทธิ กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ</p> <p>๑. นายชาญณรงค์ สวนพานิชย์ ประธานกรรมการ ๒. นายสุรียนต์ ฉิ่งแก้ว กรรมการ ๓. นายวิษณุ ไใหญ่ยง กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาช่างไฟฟ้า</p> <p>๑. นายภูริพัฒน์ สกุดคง ประธานกรรมการ ๒. นายภูมิพัฒน์ แป้งใส กรรมการ ๓. นายวรพล คงเมือง กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๑. นายสุรศักดิ์ สุภาสุภากุล ประธานกรรมการ ๒. นางสาวภาวิณี ปานันตา กรรมการ ๓. นางกาญจนา กู้สุจริต กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาช่างก่อสร้าง</p> <p>๑. นางสาวไม้ทอง เกิดกิ่ง ประธานกรรมการ ๒. นางสาวกรรณิกา ขุนเนร กรรมการ ๓. นางสาวณัฐสินี นิมาภาค กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม</p> <p>๑. นายสมพงษ์ วงษ์วิไล ประธานกรรมการ ๒. นายภูมิ ชื่นอินมณู กรรมการ ๓. นายพิพัฒน์พร มณีจันทร์ กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน</p> <p>๑. นายชุนวัฒน์ พณะงาม ประธานกรรมการ ๒. นายบุญส่ง เจริญจง กรรมการ ๓. นางสาวรักษิณา บัวทอง กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาการบัญชี</p> <p>๑. นางเยาวพา นาคพันธ์ุ ประธานกรรมการ ๒. นางสาวศิริกาญจน์ บุญใส กรรมการ ๓. นางสาวปราณปรียา จุเจีย กรรมการและเลขานุการ</p>		

คณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ประจำแผนกวิชา	วันเวลาที่ส่งและตรวจสอบใบเบิก ค่าสอนเกินภาระงานสอน	สถานที่ส่งและ ตรวจสอบ
<p align="center">แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์</p> <p>๑. นายเฉลิมชัย งามทรัพย์ ประธานกรรมการ ๒. นายธีวากรณ์ ราชา กรรมการ ๓. นายธนวัฒน์ แก้วทองค์ กรรมการและเลขานุการ</p>	<p align="center">งวดที่ ๑</p> <p>สัปดาห์ที่ ๑ - ๔</p> <p>ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. - ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔</p> <p align="center">ส่งและตรวจสอบ</p> <p>ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔</p> <p align="center">งวดที่ ๒</p> <p>สัปดาห์ที่ ๕ - ๘</p> <p>ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔</p> <p align="center">ส่งและตรวจสอบ</p> <p>ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕</p> <p align="center">งวดที่ ๓</p> <p>สัปดาห์ที่ ๑๐ - ๑๓</p> <p>ระหว่างวันที่ ๓ ม.ค. - ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕</p> <p align="center">ส่งและตรวจสอบ</p> <p>ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕</p> <p align="center">งวดที่ ๔</p> <p>สัปดาห์ที่ ๑๔ - ๑๗</p> <p>ระหว่างวันที่ ๓๑ ม.ค. - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕</p> <p align="center">ส่งและตรวจสอบ</p> <p>ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕</p>	<p align="center">ห้องงานพัฒนา หลักสูตรการเรียน การสอน</p>
<p align="center">แผนกวิชาการตลาด + ธุรกิจค้าปลีก</p> <p>๑. นางจามีกร คำเทียน ประธานกรรมการ ๒. นายชาตรี ปันนาผล กรรมการ ๓. นางสาวพัชราภรณ์ เลาวีลาศ กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาการเลขานุการ</p> <p>๑. นางกุลรภัส หลวงเทพ ประธานกรรมการ ๒. นางบุบผา วินิจฉัยกุล กรรมการ ๓. นางณัฏชน อำนวยชัย กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ</p> <p>๑. นางบุษกร คำเปลว ประธานกรรมการ ๒. นางจันทนา สกุลคง กรรมการ ๓. นางสาวอุไรวรรณ มีแสง กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาการโรงแรม</p> <p>๑. นางกิจจิญา อึ้งทอง ประธานกรรมการ ๒. นางสาวรัชดาภรณ์ ตันติกำธน กรรมการ ๓. นางสาวชนานาถ เต็มธนนัน กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย</p> <p>๑. นางสาวกรณิการ์ แก้วหล่อ ประธานกรรมการ ๒. นางสาวกนกเนตร คำอ่าง กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ</p> <p>๑. นางสาวบังอร กุศลางกูรวัฒน์ ประธานกรรมการ ๒. นายพิตตินันท์ เค้าเครือ กรรมการ ๓. นางสาวรติมา อิมไฉ กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์</p> <p>๑. นางสาวภัทรธมาศ รัตน์ไพฑูรย์ ประธานกรรมการ ๒. นางรัชณี เตชะเทียนวิจิตร กรรมการและเลขานุการ</p>		
<p align="center">ศิลปกรรม</p> <p>๑. นายปิยะ สุขเจกพะเนา ประธานกรรมการ ๒. นายโสพล บุญศรีสวัสดิ์ กรรมการ ๓. นางสาวหทัยกานต์ สุดสงวน กรรมการและเลขานุการ</p>		

ให้คณะครูที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกิน
ภาระงานสอน เป็นไปตามเวลาที่วิทยาลัยฯ กำหนด มอบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ควบคุม ดูแล ให้เป็นไปตามคำสั่งนี้
อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมพงษ์ พนมชัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี